

ไทยรีโอโควตา ‘ดับเบิลยูทีโอ’ ถกอังกฤษ-อียูบมเบริกซิท

ต้องได้โควตาไม่ต่ำกว่า
ก่อน “เบริกซิท”

กรุงเทพฯ 13 มิ.ย. “พาณิชย์” เดินหน้าเจรจา อังกฤษ-อียู หวังโควตาลดภาษีสินค้า 31 รายการตามข้อผูกพันดับเบิลยูทีโอ ไม่กระทบ ห่วงเบริกซิททำไทยสูญเสียโอกาส ย้ำทำที่ชัดเจนภาพรวมโควตาต้องได้ไม่ต่ำกว่าที่ไทยเคยได้ เร่งถกเอกชนเพื่อนข้อมูล การค้าที่ชัดเจน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างเจรจากับทั้งสหภาพยุโรป (อียู) และสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เรื่องการแก้ไขตารางข้อผูกพันโควตาภาษี ในกรอบองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) สำหรับโควตาสินค้าจำนวน 31 รายการ เช่น มันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวกล้อง ข้าวหัก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ปลากระป๋อง เป็นต้น ที่ไทยเคยได้รับโควตาจากอียู จะต้องมีการจัดสรรแบ่งโควตาใหม่ ภายหลังจากถอนตัวของสหราชอาณาจักร ออกจากสหภาพยุโรปหรือเบริกซิท

สำหรับท่าทีของไทยที่เจรจาทั้งกับอียูและอังกฤษมีความชัดเจนว่า ไทยต้องได้โควตาไม่ต่ำกว่าเดิมที่เคยได้รับก่อนเบริกซิท ซึ่งไม่ว่าอียูหรืออังกฤษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องให้โควตาไทยมากกว่าแต่เมื่อมารวมกันแล้วไทยต้องได้ไม่ต่ำกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม การเจรจาต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุด แต่ขณะนี้พบปัญหาว่าไทยไม่มีตัวเลขการส่งออกไปยังอังกฤษที่ชัดเจนเนื่องจากการเป็นสหภาพยุโรปทำให้



อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

การนำเข้าของอังกฤษอาจนำเข้าสินค้าไทย จากยุโรปอีกทอดหนึ่ง

ดังนั้น จึงประสานกับเอกชนผู้ส่งออก รวมถึงผู้นำเข้าปลายทางเพื่อค้นหา ข้อมูลส่วนนี้มาให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ การเจรจาที่ขณะนี้ดำเนินการมาแล้ว 2-3 ครั้ง ที่สำนักงานดับเบิลยูทีโอ ที่เจนีวา และคาดว่าจะให้เจรจาได้ข้อสรุปภายใน 31 ต.ค. นี้ ก่อนสิ้นอายุที่อียูให้กับอังกฤษว่าจะออกไปแบบใด ไม่ว่าจะแบบมีเงื่อนไข แบบ ซอฟแอ็กชิท หรือฮาร์ดแอ็กชิทก็ตาม

“ทั้งอียู และอังกฤษก็เข้าใจความต้องการของไทยและเข้าใจว่าขั้นตอนการเจรจาเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกดับเบิลยูทีโอ ต้องเจอ แต่ระหว่างอียูกับอังกฤษจะเข้าใจกันหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้ได้ แต่คิดว่าภาพรวม จะสามารถตกลงกันได้ไม่น่าจะต้องไปฟ้อง หรือให้ดับเบิลยูทีโอมาทำอะไรเพราะเราก็เจรจากันนั้นอยู่แล้ว ดับเบิลยูทีโอก็เหมือน กรรมการกำลังดูการเจรจาอยู่”

นางอรมน กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ก็ได้เตรียมการศึกษาความเป็นไปได้การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ร่วมกัน อังกฤษในอนาคต ภายหลังเบริกซิท

ส่วนภาพรวมผลกระทบจากเบริกซิทในทางตรงข้าม ไทยน่าจะได้รับผลเชิงบวก จากการที่กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนของอังกฤษภายหลังเบริกซิทจะมีความยืดหยุ่นและผ่อนคลายกว่าของอียู เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

โดยอังกฤษเคยประกาศจะยกเลิก การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดภายหลังเบริกซิทต่อสินค้าของไทย 4 รายการ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ตาข่ายใยแก้ว รถลากพาเลท และข้อต่อท่อเหล็กอบเหนียวสลักเกลียว และจะให้ความสำคัญกับพันธมิตรทางการค้าใหม่ ตามนโยบาย Global Britain ทำให้ไทยน่าจะมีโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับอังกฤษเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของ สถานการณ์เบริกซิทได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน และค่าเงินปอนด์ของอังกฤษ รวมถึงชะลอการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และหากเกิดกรณีเบริกซิทแบบไม่มีข้อตกลง (no deal) คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจของอังกฤษและอียู

เนื่องจากอียูเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 1 ของอังกฤษ มีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 5.8 แสนล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนถึง 50% ของการค้าทั้งหมดของอังกฤษ และอังกฤษ จะเสียสิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ที่เคยมีกับอียูหากมีกำแพงภาษีระหว่างกัน ทำให้การออกจากการเป็นสมาชิกอียูแบบไม่มีข้อตกลงน่าจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากท่าทีของอังกฤษตามมติของรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา และอียูเองคงไม่ยอมให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย